



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยโพสต์	กรม.ชุดใหม่ -เสนอข่าว นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้กรม.เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ วันที่ 16 ก.ค. เวลา 18.00 น. ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน	-
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ	โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้พบแนวโน้มผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นทุกจังหวัด ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการรับมืออย่างเข้มข้น โดยให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งตั้งมุมให้คำปรึกษาไข้เลือดออก เพื่อคัดกรอง ติดตาม ดูแลรักษา และจัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการรุนแรงอย่างใกล้ชิด จัดอบรมแพทย์จบใหม่ในการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน จิตอาสา ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-9 ก.ค. 62 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 44,671 ราย เสียชีวิต 62 ราย หากมีไข้สูง 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น อ่อนเพลีย ซึมลง ปัสสาวะสีเข้ม หรือไข้ลดแล้วแต่อาการแย่ลง ซึมกว่าเดิม เบื่ออาหาร ขอให้สงสัยเป็นไข้เลือดออกและรีบพบแพทย์ทันที สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ ให้เช็ดตัวด้วยน้ำอุณหภูมิห้อง รับประทานยาพาราเซตามอลลดไข้	-
เดลินิวส์	มาตรการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนมาตรการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ได้ทยอยจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปรุงประกอบ และคนเสิร์ฟแล้ว ซึ่งตามกฎหมายจะต้องผ่านการอบรมภายใน ธ.ค. 2563 และต้องอบรมใหม่ทุก ๆ 3 ปี โดยจะอบรมเรื่องสถานที่จำหน่าย รวมถึงห้องส้วม การจัดการอาหาร วัตถุประสงค์ ภาชนะอุปกรณ์ การจัดการของเสียต่าง ๆ สุขภาพอนามัยของคนสัมผัสอาหาร ในส่วนของร้านอาหารรายใหม่ต้องขออนุญาตเปิดขายกับท้องถิ่น และต้องผ่านการอบรมก่อนถึงจะเปิดร้านได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับป้าย Clean Food Good Taste ส่วนพนักงานจะได้รับบัตรประจำตัวยืนยันว่าผ่านการอบรมแล้ว	-
Sanook.com สปริงนิวส์ จส.100	ทಾಯแซໄວ້ຊຸ່ລຸກ -เสนอข่าว พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวถึงกรณีโซเซียลแชร์ภาพเด็กหญิงคนหนึ่งถูกทಾಯแซໄວ້ຊຸ່ລຸກ โดยแม่ได้กระทุ้งว่าเป็นวิธีสอนลูกไม่ให้ติดโทรศัพท์ ว่า เป็นวิธีการไม่ควรทำและลอกเลียนแบบ เพราะเป็นการถูกลงโทษอย่างรุนแรงทางจิตใจ หากบอกให้ลูกวางมือถือก็ควรมีอย่างอื่นให้ลูกทำต่อเป็นการสร้างความสนใจ ควรพยายามพูดทำความเข้าใจด้วยเหตุผล พยายามให้รางวัลในเชิงบวก ซึ่งมักจะทำได้แล้วได้ผลเสมอทุกเพศทุกวัย	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch